
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
7.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง
9.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
10.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง  
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
14.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
15.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
16.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
17.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
   (ลากิจ) 
2.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 
3.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 
4.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
   (ลาป่วย) 
5.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
   (ลาป่วย) 
6.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
   (ลาป่วย) 
7.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
   (ลากิจ)     

               
 8.นายมนัส… 
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8.นายมนัส สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
              (ลากิจ) 
9.นายเดชาธร           รูปเลขา            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตต ิ  เกียรติมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมบัติ  มุมทอง   ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
9.นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
10.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
16.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 
18.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางราตรี  ฉวีวงษ ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
20.นายกฤชณรงค ์ กองค า   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
21.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
22.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
23.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
25.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

27.นางสาววีนัส… 
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27.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
29.นางสาวชมพูนุช เจโคกกรวด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
30.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ    
31.นางรุ่งนภา   แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
32.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
33.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
34.นายมนัส ฟุ้งขจร  นายช่างโยธาช านาญงาน 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
35.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
36.นายพานุพงศ ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
37.นายพงศา  ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
38.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
39.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกต ุ  นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัย      
                                                     และเสริมสร้างคุณธรรม 
40.นางสาวสุวรรณา มาด ี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
41.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
42.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
43.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
44.นายณัฐนนท์  นวพันธุ์   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
45.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
46.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
   หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
47.นางสาวปิยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
48.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49.ว่าที่ร.ต.เธียรสวัสดิ์ หอมพูล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
50.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
51.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
52.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
53.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
54.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
55.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
56.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 

57.นายรุ่งโรจน…์ 
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57.นายรุ่งโรจน์ พงษ์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
58.นางสาวประภัสสร จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
59.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
60.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  14.25  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน
....17.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้  
มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  

ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3  ไม่สามารถน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท ากระชั้นชิด และก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ      
แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ งวัน              
จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้   

                          จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       
นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

   งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน  

ส านักปลัดฯ เป็นเงิน 497,550.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองกิจการสภาฯ เป็นเงิน 300,000.- บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
 
 
 
 

หมวด ค่าครุภัณฑ์… 
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หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองแผนและงบประมาณ เป็นเงิน 300,000.- บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 
   งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองพัสดุฯ  เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสน-

  ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน  
- โครงการจัดซื้อท่ีดินต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  กองการศึกษาฯ 

เป็นเงิน  5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร  ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาลแบบสแตนเลส โรงเรียนนานาชาติ

ตากสินแกลง เป็นเงิน 475,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา สาธารณะภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

เป็นเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
   งานระดับมัธยมศึกษา 

งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 2,747,200.- บาท 

(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
 
 
 
 

หมวด ค่าครุภัณฑ์... 
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หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ค่าจัดซื้อ       

ชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง  เป็นเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน

ระยอง  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อเรือยาง  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 560,000.- บาท 

(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
- ค่าจัดซื้อกระดานช่วยชีวิต กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นเงิน 

204,000.- บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  กองช่าง  เป็นเงิน  600,000.- บาท       

(หกแสนบาทถ้วน) 
   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) กองช่าง  เป็นเงิน 1,000,000.- บาท      
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 
 
 

โอนเพิ่ม... 
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   โอนเพิ่ม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ กองแผนและงบประมาณ เป็นเงิน 12,994,750.- บาท 

(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รายการโอนลด  จ านวน 16 รายการ  รวมเป็นเงิน 12,994,750.- บาท      
(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ  รวมเป็นเงิน 12,994,750.- บาท        
(สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โ ป รด พิจารณาอนุมัติ         
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจเพ่ิมขึ้นนะครับว่า  การโอน
งบประมาณนี้ จ าเป็นจะต้องโอนลดและโอนเพ่ิม เพ่ือให้โครงการที่เตรียมไว้สมบูรณ์นะครับ 
ซึ่งบางโครงการเราก็ไม่ได้ด าเนินการแล้วนะครับ ก็จะมาท าให้โครงการที่มีอยู่สมบูรณ์นะครับ     
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

 

 

 

ก่อนเข้าสู่… 
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   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 กระผมขอมอบรองฯ อดุลย์ นิยมสมาน ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

   แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน การสอน สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ค่าจัดซื้อชุดฝึก

ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล 
 
 
 
 

- ค่าจัดซื้อ… 
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- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน การสอน สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ค่าจัดซื้อชุดทดลอง

เครื่องกลไฟฟ้า 
- ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขก    
- ค่าจัดซื้อตู้วางโชว์เอกสาร    
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง  
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง บานเปิดทึบ  

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  โดยขอให้ที่ประชุมสภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งเดียว จ านวน 7 รายการ  
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ส าหรับวาระนี้ ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่ 1 ของระเบียบวาระที่ 3      
ค่าจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล ซึ่งโปรแกรมนี้เดิมทางวิทยาลัย    
ได้ขอเสนอมา 50 ชุดนะครับ ห้องเรียนตอนนี้จะมีประมาณ 30 คน เดิมก็จะมีส ารองไว้     
แต่หลังจากที่มาท า TOR กันแล้ว เราก็ได้พบว่าตัว PC ที่ใช้นะครับ จะต้องใช้คู่กับตัวโน๊ตบุค 
เพ่ือที่จะท าให้โปรแกรมและการท างานของ PC ที่ซื้อมาท างานอย่างสมบูรณ์ ตัดออกไป     
20 ตัวนะครับ เพ่ือให้เหลือ 30 ตัว และเอาส่วนที่ตัดออกไป แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายซื้อตัวโน๊ตบุค เพ่ือส าหรับการใช้งานและตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้  
นะครับ ใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับ เพ่ือความเหมาะสม แต่ใช้ยอดเงินเท่าเดิมนะครับ อันนี้
เป็นการยกตัวอย่างนะครับ ส่วนข้ออ่ืนๆ ถ้ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถ
สอบถามได้ ขอบคุณครับ  

นายอดุลย์ นิยมสมาน ตามที่ นายก อบจ. เสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รองประธานสภาฯ (1) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งเดียว  จ านวน 7 รายการ  
ประธานฯ  ผมขอปรึกษาท่ีประชุมฯ ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 

   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17.......คน  ครบองค์ประชมุ ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควร อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งเดียว จ านวน 7 รายการ  โปรดยกมือขึ้น 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควร ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งเดียว จ านวน 7 รายการ  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  ครั้งเดียว  จ านวน 7 รายการ  

อนุมัติ           จ านวน ........16........คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ..........1.........คะแนนเสียง 

ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖3 

อนุมัติ           จ านวน ........16........คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ..........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

 

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

โอนลด 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย    

หมวดอื่นๆ 
- โครงการซ่อมแซมศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน (OTOP) กองแผนและงบประมาณ เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน (OTOP) กองแผนและงบประมาณ เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต้องเรียนท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมนะครับว่าโครงการนี้ท าที่ศูนย์  
มา’ยอง OTOP แต่เดิมเราตั้งไว้ในโครงการซ่อมแซม ซ่ึงหลังจากที่ให้กองช่างไปส ารวจ
ด าเนินการก็พบว่าเราจะไม่ได้ซ่อมแซมที่จุดเดิม จะมีการเดินระบบใหม่ เป็นเรื่องของระบบน้ า 
และระบบระบายน้ ามีการท าเพ่ิมเติม ซึ่งไม่ได้เป็นการซ่อมแซมในจุดเดิมนะครับ เราจึงต้อง
โอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดของการปรับปรุง แต่ ว่ายอดเงินเท่าเดิม      
ขอบคุณครับ 

 
 
 

นายอดุลย.์.. 
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นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
รองประธานสภาฯ (1)     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ           จ านวน ........16........คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ..........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ        

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง   
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 
 

ภายใน... 
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  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ       
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี   หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ      
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
ค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                      

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข     
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ       
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น           
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น             
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบร้อย
แล้วมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มีรายจ่าย ทั้งสิ้น  2,200,000,000.- บาท 
 (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

     1. แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม  652,298,213.- บาท 
      2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม      3,550,000.- บาท 

ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
      1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  478,652,767.- บาท 
      2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    33,925,400.- บาท 
      3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม    77,914,600.- บาท 
      4.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม  246,828,200.- บาท 
      5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    30,800,000.- บาท 
      6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม  112,530,000.- บาท 

ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
      1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม  456,727,280.- บาท 
      2.  แผนงานการเกษตร   ยอดรวม    11,588,500.- บาท 

ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
       1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    95,185,040.- บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีรายจ่ายทั้งสิ้น  5,815,260.-บาท (ห้าล้านแปดแสน-     
หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)  แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

      ก.  ด้านการเศรษฐกิจ 
          1.  แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม   5,799,480.- บาท 

      ข.  ด้านการด าเนินงานอื่น 
          1. แผนงานงบกลาง        ยอดรวม        15,780 .- บาท 
          เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือสภาฯพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 
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 ข้อระเบียบ   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
   ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น” 
   ข้อ 22 “ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณการ    

รายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ”  

   ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

   จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขออนุญาตท่านขอแจกเอกสารให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ดูประกอบการพิจารณาครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน  อนุญาตครับ  
รองประธานสภาฯ (1)  ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก็เป็นอีกปีนะครับ ที่สภาฯ แห่งนี้

ได้มีโอกาสพิจารณาร่างงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564  ก่อนจะพิจารณากระผมจะให้ข้อมูล
ของงบประมาณปี พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เราตั้งไว้ 2,500,000,000 
บาท วันนี้เรามียอดเงินเข้า ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 จ านวน 1,986,836,668.49 
บาท ซึ่งหมายความว่าปี 2563 เรายังขาดอยู่ 513,163,331.51 บาท ถ้ากระผม
คาดการณ์ไม่ผิด เราเหลือเวลาอีกแค่นี่เดือนสิงหาคมนะครับ เดือนกันยายนเดือนสุดท้าย    
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เราต้องขาดเป้าแน่นอน ไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท แต่อย่าตกใจครับ
กระผมได้ถามทุก อบจ.แล้ว แม้แต่ของในจังหวัดระยองเมื่อสักครู่ไปเจอของตะพงก็ไม่เข้าไป 
20 ล้านบาท เชิงเนิน 50 ล้านบาท  นครระยองขาดไป 100 กว่าล้านบาท มาบตาพุด       
ก็เกือบ 300 ล้านบาท เป็นไปหมดทั้งประเทศ เนื่องด้วยจากที่เราเจอกับสถานการณ์        
โ ควิ ด -19 ซึ่ ง ขณะนี้ ที่ ท่ านผ่ านญั ตติ ม านั้ น ก็ คื อการ รวบรวม เก็บ เ งิ น  ตั ด เ งิ นที่                    
ไม่จ าเป็น เก็บเงินรวบรวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่จ าเป็นจริงๆ ที่ได้ท าที่ผ่านมา        
ที่ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาผ่านมา 2 -3 วาระ ดังนั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
นอกจากเราจะหยุดเราถอยหลังเลยนะครับ คือถ้าหยุดเรายังพอไหว แต่ถอยหลัง  
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 คือเราต้องปรับตัวเลขกันใหม่เลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันนี้ตั้งไว้ 2,200,000,000 
บาท ที่เราก าลังพิจารณากันนี้ ในงบประมาณ 2,200,000,000 บาทนั้น ท่านประธานสภาฯ 
ลองคิดดูนะครับ ว่าฝ่ายบริหารก็เครียดปีนี้หาย ปีหน้าหายอีก กระผมจึงขอเรียนว่าขณะนี้เงิน
สะสม ของเรามีอยู่ที่ใช้ได้มีอยู่ 102,028,242.84 บาท แต่เราใช้ไม่ได้ เพราะต้องไว้ใช้
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เราก็ส ารองไว้เป็นส ารองเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานจ้าง
ของ อบจ.ระยอง 3 เดือนตามระเบียบจ านวน 75,000,000 บาท ใช้ได้จริงๆ คือ 
27,028,272.84 บาท ซึ่งในจ านวนนี้จะใช้ทั่วไปไม่ได้ จะใช้ได้เฉพาะมีหนังสือยกเว้น
ระเบียบมาเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19ยังใช้ได้อยู่ 27,028,272.84 บาท 
เพราะฉะนั้นเงินสะสมเราก็มีข้อจ ากัดในการใช้เราก็วางไว้ถ้ามีสถานการณ์โควิด -19 ก็เอามา
ใช้ได้ ในวันนี้ที่สภาฯ แห่งนี้พิจารณางบประมาณปี พ.ศ.2564 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองก็ได้เฉพาะความจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น ที่เหลือโรงเรียนก็ต้องไป
พิจารณาเงินของโรงเรียนที่เป็นเงินสะสมที่มีอยู่ กับเงินรายหัว เงินอุดหนุนที่ให้ตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้ได้ค่าน้ าค่าไฟพวกนี้
นะครับ งบพัฒนาไม่มีให้ มาดูงบของส่วนราชการกองต่างๆ ก็ได้ให้รองปลัดฯ สุรินทร์คิดมา
แบบประหยัดจริงๆ เท่าที่จะบริหารจัดการได้ แต่งบบริหารเราไม่มากนะครับ กระผมได้
สอบถามทางนครระยองปีนี้ เขาตั้งไว้ 700 กว่าล้านบาท แต่เหลืองบพัฒนาอยู่  10 
เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นงบประจ าทั้งหมด กระผมได้ไปชี้แจงก็เลยไปสอบถามเขามา 10
เปอร์เซ็นต์ เขายังเหนื่อยเลย แต่ต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะเป็นระเบียบ เขาเหลือ 10 
เปอร์เซ็นต์ เขาก็เหลือ 70-80 ล้านบาท เพราะงบประจ าเขาเยอะ ก็ยังเป็นโอกาสดีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองนั้นมีงบประจ าน้อยนะครับ ก็ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆ ดังนั้นที่เหลือ
ก็อยู่เป็นงบพัฒนา แต่ว่าเรามีภารกิจทั้งจังหวัด ท่านจะเห็นว่าแม้เราตัดเรื่องการศึกษา ตัวเลข
การศึกษาที่เราตั้งไว้ก็ยังสูงอยู่ แผนงานการศึกษาเรา 478,652,767 บาท อันนี้ที่ได้
ประสานไปทุกโรงเรียนแล้วนะครับ ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเจอมาตรการสมทบเงินอุดหนุน 25 
เปอร์เซ็นต์ ถอยไปเยอะเลย ถ้าโรงเรียนที่ท าแผนไว้เดิมไม่เจอระเบียบนี้งบการศึกษาเราจะพุ่ง
ขึ้นไปอีก แต่ว่าพอโรงเรียนต้องสมทบ 25 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนที่ไม่มีความสามารถสมทบได้  
ก็ถอนโครงการออกไป ขนาดถอนไปแล้วเราก็ยังมีงบด้านการศึกษาอยู่ 478,652,767   
บาท แต่ว่าด้านอ่ืนอาจจะกระทบเรื่องถนนหนทาง เพ่ือไม่ให้เป็นภาระ เพราะเรายังมอง      
ไม่ออกว่าปี 2564 นั้น ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ไม่กล้าที่จะท าอะไรเพราะจะเป็นภาระ        
ในอนาคต กระผมขอเรียนว่าท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เราคงจะยอมรับในสถานการณ์ 
ยอมรับในรายได้ของเราที่หายไป หากเป็นรัฐบาลถ้าไม่มีเขาจะกู้เงินเพราะรัฐบาลกู้ได้ ก็เอามา
ชดเชย ความจริง อบจ. เป็นหน่วยงานรัฐ เมื่อเรากระทบด้านการเงิน เราก็กู้มาท าโครงการที ่
มีความจ าเป็นจริงๆได้ แต่การกู้เงินตามระเบียบใหม่นั้นกู้ยาก สมัยก่อนถ้าท่านสมาชิกสภาฯ 
เคยอยู่ในสภาฯ แห่งนี้ เราเคยกู้สูงสุดเกือบ 1,000 ล้านบาท เราได้สิ่งที่มีประโยชน์เยอะแยะ 
ท่าเรือที่เกาะเสม็ด อาคารเรียน มากมายหลายอย่างที่เราได้ประโยชน์ แม้แต่ตึกหลังนี้ก็กู้เงิน
มาใช้ วันนี้การกู้เงินนั้นยาก ตัวเลขของเงินกู้ที่เราเคยกู้ไว้ในเวลานี้เราเหลือน้อยมาก  
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          ถ้ากระผมดูไม่ผิดตามข้อมูลนั้น เราได้ใช้หนี้หมดแล้ว เพราะเราตั้งเป้าไว้ 10 ปีคืนทั้งหมด 
กระผมก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ถึง 10 ปี ปรากฏว่าอยู่มา 13 ปี อยู่จนใช้หนี้หมดครับ  ความจริง
เรามีความสามารถที่จะกู้มาพัฒนา มีความจ าเป็นในสิ่งที่ขาดได้อีกเยอะ แต่ว่ากู้ยาก เขาเอา
อ านาจคืนไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยหมด ถ้าจะกู้ต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับ 
เมื่อก่อนอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคือไม่ได้กระจายอ านาจ เพราะฉะนั้นมันก็เลยท าให้จ ากัดลง
ไปอีก ต้องเลือกโครงการที่จ าเป็นจริงๆ มาใส่ไว้ ส่วนโครงการอ่ืนๆ ก็ต้องรอ แล้วค่อยๆ
ด าเนินการไป ส่วนในแผนเยอะแยะเลยครับ แผนที่ประสานมานั้นมีงบหมื่นล้านก็ไม่พอท า
หรอกครับ ถามว่าฝ่ายแผนพร้อมหรือไม่ พร้อมครับ แผนไปรับฟังความคิดมาทั้งหมดมีแผน
เต็มหมดเลย แต่ไม่มีงบประมาณครับ จึงต้องมาเป็นงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ถ้าท่านดู     
ในร่างข้อบัญญัติ กระผมคิดว่าถ้าทุกท่านดูแล้วอาจจะมีข้อสงสัย กระผมอยากขอเรียนว่า   
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดดูแล้วมีข้อสงสัยประการใดก็ให้ถาม กระผมยินดีที่จะตอบค าถาม 
แต่ว่าก่อนถามกระผมก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าท่านดูในหมวดที่ 1 
สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่ วไป 1.1.1 เรามีเงินฝากธนาคาร จ านวน 
2,123,510,312.02 บาท ดังนี้ก็หมายความว่าทั้งเงินสะสม ทั้งเงินที่รอจ่าย ทั้งเงินที่รอ
โครงการจะอนุมัติ อันนี้รวมทั้งหมดตอนนี้ ณ วันนี้มีเงินอยู่ 2 พันกว่าล้าน แต่ 2 พันกว่าล้าน
มีรายจ่ายมีทุกอย่างครบหมดแล้ว ยกเว้นเงินสะสมที่กระผมได้บอกเมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้ไม่ได้ 
1.1.2 เรามีเงินสะสมที่เห็นแล้วตกใจเลยจ านวน 1,001,263,245.05 บาท เหมือนรวย
ครับ แต่ ผอ.กองคลังมาบอกว่า อันนี้เขาให้เอาทรัพย์สินที่เราเคยกู้อะไรทั้งหลายมาเอามารวม
ไว้ เลยดูว่ามีเงินสะสมเยอะ แต่จริงๆก็คือรวมทรัพย์สินไปด้วย เงินสะสมมีจริงๆ 1 ร้อยกว่า
ล้านบาทเท่านั้น เพราะเอาอาคารตึกต่างๆ  ที่เรากู้มา มารวมไว้ในหมวดนี้ด้วย ดังนั้นดูๆแล้วก็
ไม่เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางท่ีระเบียบเขียนมาให้ท างบ จริงๆแล้ว 1.1.3 เรามีเงินทุนส ารอง
อยู่จ านวน 148,347,185.26 บาท แต่ใช้ไม่ได้ ต่อมา 1.1.4 รายการที่กันไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 55 โครงการ รวม 440,452,720.17 บาท สุดท้าย 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 149 โครงการ รวม 
80,095,534.19 บาท นี้ก็รวมเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 , 2561ที่รอเบิกเงินอยู่ ต่อมา 1.2 
เงินกู้คงค้าง จ านวน 304,865,347.86 บาท ที่กล่าวมานี้คือสถานการณ์คลังของเรา จึงเรียน
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านมสมาชิกสภาฯ ให้ทราบ ในเบื้องต้นกระผมก็ขอชี้แจง
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพียงเท่านี้ก่อน ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
รองประธานสภาฯ (1) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อ าเภอแกลง ก่อนที่จะมีการพิจารณาเห็นชอบในวาระแรก ดิฉันมีข้อสอบถามในเรื่องของ
รายได้ที่ อบจ. จัดเก็บเอง อย่างเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อนั้นท าให้เรื่องของเศรษฐกิจ
ถดถอยไป แต่เราได้ประมาณการไว้ในส่วนของรายได้ที่เราจัดเก็บเองจะเห็นว่าทุกๆตัว  

 

 

ไม่ว่าจะ... 
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ไม่ว่าจะเป็นหมวดภาษีอากร หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หรือรายได้จากเบ็ดเตล็ด หรือจาก
การลงทุนนั้นเราจะต่ ากว่าปี พ.ศ. 2563 แต่จะมีตัวหนึ่งคือ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาตเราจะเพ่ิมขึ้นเลยอยากเรียนถามค่ะ ว่าที่ เ พ่ิมขึ้นมานั้นมาจากแหล่งใดค่ะ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญนายก อบจ. ตอบข้อซักถามครับ 
รองประธานสภาฯ (1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ถ้าจะเอารายละเอียด              

ในการประมาณการปี พ.ศ. 2564 มาดูนั้น ก็จะมีประมาณการที่เราเพ่ิมขึ้นนั้น ก็น่าจะมีอยู่
หมวดเดียวก็คือหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต เนื่องจากขณะนี้ศูนย์ก าจัดขยะ
แต่เดิมเงินไม่ได้เข้า อบจ. เพราะเรามีบริษัท RY ไปจัดการ แต่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ว่าให้ยุบบริษัท RY ให้ อบจ. ด าเนินการเอง ดังนั้นต่อจากนี้ไปเงินก าจัดขยะ ค่าธรรมเนียม   
ค่าเอาขยะมาทิ้งที่ศูนย์ก าจัดขยะทั้งหมดจะเข้ามาเป็นรายได้ของ อบจ. ทั้งหมด แล้ว อบจ.    
ก็ต้องจ่ายเอง อาจจะจ่ายมากกว่ารับก็ได้ เพราะมันกลายเป็นว่าขณะนี้ อบจ. ต้องมาบริหาร
จัดการเอง ที่ได้มาก็คือส่วนที่เพ่ิม แต่พอลงไปดูในรายจ่ายก็ต้องจ่ายออกไปเป็นค่าก าจัดขยะ 
ค่าจัดการ  ที่ศูนย์ก าจัดขยะ ซึ่งเรามีนโยบายว่าเราไม่ subsidize หรือเราไม่มีค่า shipping 
ฟรี คือเราพูดกันมาหลายครั้งว่าทั้งประเทศ กทม. มีศูนย์ก าจัดขยะ มีโรงไฟฟ้า เผาขยะ 1 ตัน 
ก็ใช้แบงก์พัน 1 ใบ ที่อ่ืนถูกที่สุดตันหนึ่งก็ 500 บาท โดยใช้เงินจ่าย ค่า shipping ฟรีจากค่า
งบประมาณ แต่ศูนย์ก าจัดขยะของ อบจ. มีนโยบายว่าเราจะไม่  subsidize หรือเราไม่มี      
ค่า shipping ฟรี จากเงินภาษีส่วนที่เก็บได้ไปหักกลบเรื่องขยะ เราจะไม่ท า เราให้เลี้ยงตัวเองได้ 
แต่วันนี้มันกลับมาเป็นของ อบจ. ซึ่ง อบจ. ก็ค านวณรายได้ที่เก็บได้ทั้งหมด แล้วมาดูว่า
ค่าใช้จ่ายที่เราท านั้น จะต้องจ่ายเท่าไร แต่ก็ท าให้มันถูกที่สุด ฉะนั้นเห็นว่ารายได้เพ่ิม ซึ่งเพ่ิม
แต่ต้องจ่ายในเรื่องท่ีเป็นของศูนย์ก าจัดขยะ ไม่ได้เพ่ิมแล้วเอาไปใช้อย่างอ่ืน เพ่ิมมาแล้วต้องไป
จ่ายเรื่องนี้เรื่องที่ศูนย์ก าจัดขยะที่ อบจ. ต้องไปด าเนินการเอง เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไป  
ยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17.....คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  โปรดยกมือขึ้น          
สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  โปรดยกมือขึ้น  
 
 
 
 

มติที่ประชุม...  
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มติที่ประชุม       มีมติรับหลักการแห่งร่ า งข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64    

    รับหลักการ      จ านวน .....16.....คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายอดุลย์ นิยมสมาน หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แล้วเมื่อเวลา.....15.27....น. ต่อไป 
รองประธานสภาฯ (1) เป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสาม
ประธานฯ วาระรวดเดียว ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณ ซึ่งในที่ประชุมต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 

ขอเชิญผู้เสนอ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายศุภชัย จิตรดล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอเมือง 
ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มตั้งแต ่

   วันที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
   วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
   วันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

รวม 3 วัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17.....คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ

กรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ

กรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เสนอ  โปรดยกมือขึ้น. 

มติที่ประชุม       มีมติในวาระที่  ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

       วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕63  เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕63  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
    เห็นชอบ           จ านวน ....16....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ......1......คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่มี

ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน     
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ          
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

นายอดุลย ์นิยมสมาน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้รับบริจาคครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในกิจการงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จ านวน 4 รายการ  ดังนี้  

1. ร้านอ๊อดถ่ายเอกสาร บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-1910W  
จ านวน  1 เครื่อง  ราคา 5,290.-บาท  

2. นางสาวปราณี นันกวน บริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว - ด า ยี่ห้อ Ricoh            
รุ่น SP330SFN  หมายเลขเครื่อง 5158ZC30278  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.-
บาท  

3. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริจาคเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ  
Ricoh รุ่น DD3344  หมายเลขเครื่อง D269ZC04028 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
180,000.-บาท  

4. บริษัท ฮอนด้าปิยะ จ ากัด บริจาครถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ 110i    
สีด า หมายเลขเครื่อง JA14E-3101062   จ านวน 1 คัน ราคา 42,900.-บาท   

 
 
 
 

เพ่ือปฏิบัติ… 
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   เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง                      
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ)0405.2/020147  ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว        
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ  
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาให้     
ความเห็นชอบต่อไป 

ขอเรียนเพ่ิมเติมส าหรับญัตตินี้นะครับ มีผู้ประสงค์ดีได้มอบเครื่องถ่ายเอกสารกับ
เครื่องปริ้นเลเซอร์มาให้เรา และรถจักรยานยนต์ ทางร้านฮอนด้าปิยะ ก็ได้มีอุปการคุณกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในทุกปี ซึ่งปีนี้ก็ได้มอบรถมาให้เราอีกเหมือนเดิม ซึ่งทุกปี
เราก็จะใช้จับฉลากในการจับรางวัลงานปีใหม่ แต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีงานเนื่องจากมีโควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถจัดการได้ ท่านนายก อบจ. จึงให้น ารถจักรยานยนต์ไปใช้ที่โครงการพระราชด าริ   
ที่อ่างเก็บน้ าดอกกรายแทน เพ่ือความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครับ ส่วนเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปริ้น ก็ใช้ในส านักงาน เพราะว่าเครื่องเหล่านี้จะต้องมีการใช้หมึกสี ผ้าหมึก    
จะได้เบิกจ่ายในกองได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
รองประธานสภาฯ (1)     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
ประธานฯ จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เห็นชอบ        จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 

    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ..........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง เพื่อทราบ 
    - หน่วยงานราชการอื่นขอรับโอนอาคาร อบจ. ระยอง 
    (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560 
   ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 

  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้          
ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ 
(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ฯลฯ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียด 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบ หน่วยงานราชการอ่ืนขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  
ในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลต าบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง จ านวน  8,480,000.- บาท (แปดล้านสี่แสน-  
แปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอรับโอนอาคาร
ดังกล่าว  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้การใช้อาคารเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสามารถปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งาน  

เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบ ารุงรักษา 
ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะด าเนินการโอนอาคารฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (3)   

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)     ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)     ขอเชิญ นายก อบจ. 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไป

ยังสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขณะนี้เราได้รับเรื่องที่ ครม.สัญจร จะมาประชุม 
ครม.ในจังหวัดระยอง วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นการตรวจพ้ืนที่ และวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 เป็นการประชุม ครม.สัญจร ซึ่งเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้ องประชาชน         
ซึ่งขณะนี้เราก็ได้เตรียมงานที่อ่างเก็บน้ าดอกกราย ก็คิดว่าจะมีท่านนายกรัฐมนตรีไปที่อ่างเก็บน้ า
ดอกกราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเราที่เราได้ดูแลอยู่ ส่วนที่อ่ืนก็อาจจะมี ครม.หลายท่านที่เข้ามา
ประชุม ครม. ก็ถือโอกาสตรวจราชการ เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในพ้ืนที่ใคร มีอะไรก็ขอให้ยื่น
ขอให้คุยเพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดระยองให้ได้มากที่สุด ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองเราก็เสนอโครงการงบประมาณที่ท าไว้หลายโครงการ ที่เสนอผ่านไปยังจังหวัด 
ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ครับ แต่ว่าปกติ ครม.สัญจรไปที่จังหวัดไหน เขาก็จะมีงบกลาง 
งบประมาณไปให้ ในความจ าเป็นโครงการต่างๆ แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ทางรัฐบาลก็คงจะ
แย่ ไม่รู้จะมีหรือเปล่า แต่เราก็เตรียมตัวไปว่าเราจะได้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความพร้อมของ อบจ. เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรในพ้ืนที่ท่าน ใครมีอะไรที่เกี่ยวข้อง
หรือรับแขกยังไงก็เชิญที่จะไปประสานในพ้ืนที่ด้วย ก็แจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)    ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์  
ประธานฯ 

ส.อบจ.นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอแกลง ขอน าเรียนปรึกษา ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
ผอ.กองช่าง ขอขอบคุณที่ท่านได้ส่งทีมงานไปซ่อมถนนให้นะครับ แต่เนื่องด้วยฝนตกเยอะ
และถนนที่เราดูแลอยู่มีหลายเส้น ซึ่งเราจะน าเอางบประมาณไปท าใหม่ทั้งหมดก็ไม่ไหว        
จึงอยากขอแอสฟัลท์ติกที่เป็นถุง ที่ เคยรับการสนับสนุนพอมีไหม แล้วทางชุดซ่อมของเรา      
ก็มีอยู่ชุดเดียวแต่ถนนมันเสียหายหลายจุด กระผมจึงขอประสานทางกองช่างว่าขอรับ     
แอสฟัลท์ติกไปด าเนินการซ่อมจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ รองนายก อบจ. คนที่ 2  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ  

 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2 ต้องเรียนว่าตอนนี้เรายังมีแอสฟัลท์ติกอยู่นะครับ ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ
ประสานกับทางกองช่างได้เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ   

ส.อบจ.นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอแกลง ขอขอบคุณที่มอบแอสฟัลท์ติกให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย์ นิยมสมาน    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (1)    ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม   
ประธานฯ 

เลิกประชุมเวลา   15.48 น.     

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


